

*

Số 321-KH/HU

Phong Thổ, ngày 03 tháng 7 năm 2023

KẾ HOẠCH

thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 20-NQ/TW); Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 14/4/2023 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai hiệu quả Nghị quyết, tạo sự chuyên biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Triển khai thực hiện Nghị quyết cần tiến hành toàn diện, đồng bộ với lộ trình phù hợp; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị gắn với phát huy sức mạnh của tập thể và cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Kinh tế tập thể phát triển lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện và các địa phương; phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

2. Mục tiêu cụ thể

* Mục tiêu đến năm 2030

- Hàng năm phấn đấu thành lập mới từ 1 đến 2 hợp tác xã trở lên.

- Phần đầu có trên 60; tạo việc làm thường xuyên cho khoảng trên 200 lao động thường xuyên.

- Phần đầu có trên 60% tổ chức kinh tế tập thể của huyện đạt loại tốt, khá. Có trên 02 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với liên kết sản xuất, cung ứng dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

** Mục tiêu đến năm 2045*

- Phần đầu có trên 90 hợp tác xã; tạo việc làm cho khoảng trên 700 thành viên, lao động thường xuyên trong các tổ hợp tác, hợp tác xã.

- Phần đầu thu hút trên 10% dân số tham gia tổ chức kinh tế tập thể. Mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao hiệu quả của các tổ chức kinh tế tập thể. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hợp tác xã phát triển, bảo đảm trên 65% hợp tác xã sản xuất hoạt động có hiệu quả (tốt, khá), trong đó có trên 30% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Phần đầu có trên 06 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW, Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tầng lớp nhân dân phù hợp với từng đối tượng, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể.

Phát huy thế mạnh và tiềm năng của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đi đôi với việc khắc phục có hiệu quả những mặt trái phát sinh trong quá trình phát triển. Kịp thời đề xuất khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả.

2. Thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Triển khai đầy đủ, hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ kinh tế tập thể. Xây dựng chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của tỉnh, bố trí nguồn lực để thực hiện.

Nghiên cứu đưa nội dung bồi dưỡng về kinh tế tập thể vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên. Vận động các đối tượng theo quy định nhằm chuẩn hóa các chức danh quản lý trong tổ chức kinh tế tập thể (giám đốc, kế toán, kiểm soát) theo quy định.

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể tích tụ đất đai cho sản xuất kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp để hình thành chuỗi sản xuất, cung ứng dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản; thực hiện các chính sách ưu đãi về đất đai đối với các tổ chức kinh tế tập thể, đảm bảo sử dụng đất đai có hiệu quả đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức kinh tế tập thể. Hỗ trợ phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm bền vững; nâng cao năng lực quản trị điều hành của các tổ chức kinh tế tập thể; thực hiện chính sách ưu đãi của tỉnh về hỗ trợ để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm bền vững, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng đối với các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả; đăng ký sản phẩm thương mại; tham gia xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh.

Thực hiện lồng ghép hỗ trợ từ các chương trình, dự án, đề án triển khai trên địa bàn huyện nhằm hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, triển khai các hoạt động dịch vụ cho các hợp tác xã. Thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động và thành viên của các tổ chức kinh tế tập thể làm việc theo hợp đồng, hưởng tiền lương, tiền công theo quy định; các thành viên khác không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì tạo điều kiện để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể

Rà soát, đề xuất với cấp có thẩm quyền có chính sách phù hợp để xử lý các vấn đề tồn đọng của kinh tế tập thể. Rà soát, sắp xếp lại các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả; xử lý dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể và các hợp tác xã chưa chuyên đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật.

Phát huy tinh thần dân chủ, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành viên trong các tổ chức kinh tế tập thể, khơi dậy phong trào quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể. Khuyến khích mở rộng thành viên, đa dạng hóa các loại thành viên trong tổ chức kinh tế tập thể; khuyến khích việc tăng vốn góp và huy động vốn từ các thành viên để tăng nguồn vốn hoạt động, tăng vốn đầu tư phát triển, tăng tài sản và quỹ không chia của tổ chức kinh tế tập thể; liên kết kinh tế giữa các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động trong cùng ngành, lĩnh vực. Khuyến khích các hợp tác xã ứng dụng công nghệ gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của huyện, chương trình OCOP; các hộ gia đình chuyên từ sản

xuất riêng lẻ sang mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước đối với kinh tế tập thể

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, tập trung và thống nhất từ huyện đến cơ sở. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ chế phối hợp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn và cán bộ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện.

Minh bạch trong quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số hoạt động kinh doanh của hợp tác xã nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm cũng như kết nối cung cầu hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ; tổ chức gặp gỡ định kỳ giữa cơ quan nhà nước và các hợp tác xã trên địa bàn để phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hợp tác xã. Đẩy mạnh, phát triển các tổ chức, cơ sở đảng, đoàn thể trong tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức đối với việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho sự hình thành, phát triển của kinh tế tập thể. Nghiêm túc triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua hệ thống phần mềm đăng ký kinh doanh quốc gia về hợp tác xã.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động đối ngoại và hợp tác về phát triển kinh tế tập thể nhằm học tập kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ tài chính, kỹ thuật dành cho kinh tế tập thể trên nguyên tắc đảm bảo quốc phòng, an ninh và đúng quy định.

5. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đối với phát triển kinh tế tập thể

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn viên và nhân dân nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Đối với các tổ chức kinh tế tập thể

có số lượng thành viên lớn, có các tổ chức đoàn thể đang hoạt động cần quan tâm xây dựng và phát huy vai trò đoàn thể cùng hội đồng quản trị, ban giám đốc, xây dựng tổ chức kinh tế tập thể phát triển vững mạnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi, đảng bộ cơ sở: Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chương trình hành động số 31-CTr/TU và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng, phát triển kinh tế tập thể ở địa phương, đơn vị.

2. Ủy ban nhân dân huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm của huyện; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

3. Các ban Đảng huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW trong toàn Đảng bộ huyện.

4. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện: Tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, Kế hoạch của Huyện ủy; giám sát việc thực hiện ở cơ sở.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy b/c),
- Thường trực Huyện ủy,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Các ban Đảng huyện,
- MTTQ và các đoàn thể huyện,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu VPHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Văn Thanh

